

số tham gia học tập của các trường phía Hà Nam đều đạt từ 90% đến 99%.

Ngày 1 tháng 10

Cơn bão số 6 với sức gió cấp 10, cấp 11 kèm mưa to đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, trong đó tỉnh Hà Nam Ninh là nơi trung tâm cơn bão đi qua, đã gây thiệt hại lớn về người và của. Toàn tỉnh có 18 người bị chết, 32 người bị thương. Địa phương có tới 14.000 ha lúa mùa chuẩn bị thu hoạch bị ngập.

Từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 10

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, các địa phương tập trung lực lượng khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 6 gây ra. Các địa phương khi huy động lực lượng, đều lấy tổ chức dân quân tự vệ làm lực lượng nòng cốt. Việc trọng tâm nhất là thu hoạch số lúa mùa chín đang bị ngập và tổ chức tiêu úng nhanh trên diện tích số lúa còn xanh, hạn chế thất thu.

Ngày 27 tháng 8

Các đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa V) cho cán bộ, đảng viên.

Ngày 1 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra thông báo: địa phương đã hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ động viên tuyển quân năm 1983, kế hoạch trên giao tuyển 23.800 tân binh, tỉnh thực giao 23.800 người, đạt 100% chỉ tiêu. Về trình độ văn hóa, số học sinh tốt nghiệp phổ thông cấp 2, cấp 3 chiếm 73,2%.

Ngày 13 tháng 11

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức hội nghị biểu dương và trao đổi kinh nghiệm sản xuất tự túc lương thực giỏi tại Đoàn 295 (Đồ Sơn). Trong báo cáo thành tích, hội nghị chỉ rõ: Hà Nam Ninh là một trong ba tỉnh của Quân khu (Hải Hưng, Thái Bình) hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất tự túc lương thực. Bình quân lương thực đầu người trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh đạt 102 kg, thịt, cá đạt 14 kg. Từ chỗ chỉ có 1 huyện, đến nay đã có 100% số huyện, thành phố, thị xã sản xuất đủ ăn từ 5 tháng trở lên.

Ngày 1 tháng 12

Đồng chí Cục trưởng Cục Tổ chức động viên thuộc Bộ Tổng Tham mưu cùng đoàn cán bộ Quân khu xuống làm việc với Ủy ban nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và kiểm tra huyện Bình Lục về công tác diễn tập lực lượng dự bị động viên của huyện. Qua kiểm tra thực tế kế hoạch và huy động lực lượng tập trung tại chỗ, đoàn thống nhất kết luận: Huyện Bình Lục duy trì nền nếp chế độ đăng ký sắp xếp và huấn luyện dự bị động viên. Đây là mô hình tốt để các địa phương học tập.

Ngày 14 tháng 12

Bộ Tư lệnh Quân khu giao chỉ tiêu tuyển quân đợt 1 năm 1984 cho các địa phương gồm 45.000 tân binh, trong đó tỉnh Hà Nam Ninh 14.000 người.

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 12

Các Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự và quốc phòng địa phương năm

1983. Tới dự và chỉ đạo các hội nghị đều có thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. Về phía huyện có đại diện Huyện ủy, Ủy ban và một số ban ngành.

Năm 1983 cả 6 huyện, thị xã khu vực Hà Nam đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có huyện Bình Lục, Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, hai huyện Duy Tiên và Lý Nhân được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng bằng khen.

NĂM 1984

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 1

Các địa phương tổ chức hiệp đồng giao quân đợt 1 năm 1984 với các đơn vị nhận quân.

Ngày 23 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp hoạt động với các đơn vị đóng quân trên địa bàn về biện pháp tăng cường phối hợp kiểm soát giữ gìn trật tự trị an trong dịp tết nguyên đán.

Ngày 29 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh triệu tập Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành thị quán triệt chỉ thị giữ gìn trật tự trị an trong dịp tết của Bộ Tư lệnh Quân khu và triển khai công tác trong những ngày sau tết.

Ngày 8 tháng 2

- Các địa phương và đơn vị tổ chức học tập Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị “về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội” và các chỉ thị, hướng dẫn về thực hiện Nghị quyết của cấp trên.

- Các địa phương rà soát danh sách và giao hồ sơ cho cán bộ nhận quân, tổ chức khám vét sức khỏe đảm bảo đủ chỉ tiêu cho tuyển quân đợt 1 năm 1984.

Từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 2

Tỉnh tổ chức giao quân đợt 1 năm 1984. Trong đợt 1, toàn tỉnh đã giao 13.800 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Riêng phía Hà Nam có 5 huyện, thị xã giao quân đợt 1: Duy Tiên 726/726, đạt 100%; Bình Lục 923/923, đạt 100%; Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam 1.018/1.018, đạt 100% chỉ tiêu.

Ngày 28 tháng 2

Phòng Chính trị ra Kế hoạch số 107-Tôc về tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Làm giàu đánh thắng” và tổ chức Đại hội mừng công thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam Ninh.

Mục đích: Nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện phong trào “Làm giàu đánh thắng” của lực lượng vũ trang tỉnh, rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu, bài học kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân thắng lợi và những khuyết điểm còn tồn tại từ tỉnh đến đơn vị cơ sở. Trao đổi học tập những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến; từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến ra toàn tỉnh vừa có chiều rộng chiều sâu, đạt chất lượng cao.

Ngày 4 tháng 3

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả gọi thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 1984.

Về khám sức khỏe, toàn tỉnh điều khám 32.668 người, số đã lên khám 28.285 người, đạt 86,5% so với kế hoạch điều khám. Số đủ sức khỏe gồm 19.994 người. Về bàn giao quân, đến ngày 20-2 toàn tỉnh đã hoàn thành giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối.

Ngày 10 tháng 3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các Ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố, thị xã sơ kết rút kinh nghiệm giao tuyển quân đợt 1 năm 1984.

Ngày 19 tháng 3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 54/TQ giải quyết triệt để số quân nhân đào ngũ, góp phần giữ nghiêm pháp luật. Chỉ thị nêu rõ: Tính đến cuối tháng 12-1983, toàn tỉnh đã xử lý xong 85% tổng số quân nhân đào ngũ từ năm 1981 về trước. Số còn lại các địa phương đang tiếp tục quản lý và cải tạo lao động; có 9/20 huyện, thành phố, thị xã cơ bản hoàn thành xong việc xử lý số quân nhân đào ngũ. Riêng phía Hà Nam có hai huyện Duy Tiên và Kim Bảng.

Ngày 22 tháng 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 12/NQ-TU về nhiệm vụ quân sự địa phương năm 1984.

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 1983, nêu rõ đặc điểm tình hình của địa phương vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến, có tiềm lực lớn về kinh tế, đông dân, đông đồng bào theo đạo Thiên chúa, là một hướng quan trọng của Quân khu 3... Nghị quyết nêu rõ phương hướng nhiệm vụ chung công tác quân sự địa phương năm 1984: “Kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, quốc phòng với an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng tuyến phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngày 1 tháng 4

Thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 27 tháng 3 năm 1984, toàn quân bắt đầu thực hiện cơ chế mới trong quân đội.

Theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, thời gian này ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có hai cơ quan lãnh đạo:

1- Hội đồng Phòng Chính trị là cơ quan lãnh đạo về Đảng, xem xét và giải quyết những vấn đề quan trọng về công tác Đảng, công tác chính trị, công tác cán bộ và kỷ luật đảng viên. Hội đồng Phòng Chính trị do đồng chí Mai Quang Sỹ là chủ tịch hội đồng.

2- Hội đồng quân sự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là tổ chức lãnh đạo tập thể để tăng cường cho chế độ 1 người chỉ huy, có trách nhiệm xem xét và quyết định những chủ trương, biện pháp lớn về các vấn đề quan trọng trong hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh. Hội đồng quân sự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do đồng chí Trần Đăng Thành làm chủ tịch.

Sau khi hội đồng chính trị được thành lập, Đảng ủy quân sự tỉnh giải thể, cơ cấu tổ chức cơ quan chính trị vẫn giữ nguyên.

Ngày 7 tháng 4

Các địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số học sinh cuối cấp 3 đăng ký thi tuyển vào các trường quân sự. Trong ngày đầu toàn tỉnh đã kiểm tra sức khỏe 581 em, trong đó số đủ sức khỏe dự thi là 428 em.

Ngày 22 tháng 4

Quân và dân các địa phương trong tỉnh và trên cả nước hăng hái tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân hai cấp xã và

huyện. Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành thị phối hợp với công an tổ chức lực lượng bảo vệ và giữ gìn trật tự trị an trong ngày bầu cử. Cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra nhanh gọn, an toàn, bình quân trong tỉnh có tới 99,3% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương 8 năm (1976-1984). Thiếu tướng Nguyễn Quyết - Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Phan Điền - Bí thư Tỉnh ủy và nhiều đại biểu thuộc các cơ quan, ban ngành, địa phương về dự. Hội nghị đã đánh giá những kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng địa phương của tỉnh 8 năm (1976-1984), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện .v.v. Hội nghị cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Ngày 3 tháng 5

Đảng ủy quân sự tỉnh xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng lực lượng dự bị động viên:

- Dựa vào cơ sở để xây dựng lực lượng dự bị động viên.
- Về quy mô xây dựng: mỗi cơ sở xây dựng gọn phân đội, cấp xã có đại đội, cụm xã có tiểu đoàn.
- Về sắp xếp: Thực hiện gọn, găn, quân đầu cán đó, sắp xếp đúng chuyên nghiệp, nhóm tuổi, cấp bậc, chức vụ.
- Biện pháp: Huyện và cơ sở nắm chắc nguồn, từng người cụ thể để xếp vào phân đội dự bị động viên.

Ngày 5 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết của Quân khu ủy và Tỉnh ủy về công tác quân sự địa phương. Dự hội nghị có 134 đại biểu cơ quan Bộ chỉ huy, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, chỉ huy các đơn vị.

Ngày 24 tháng 5

Các địa phương tổ chức khám tuyển sức khỏe cho số thanh niên chuẩn bị gọi nhập ngũ đợt 2 năm 1984. Trong ngày đầu, toàn tỉnh có 3.160 thanh niên đến khám, trong đó số sức khỏe loại A và B1 (thể lực) chiếm 71,8%.

Ngày 1 tháng 6

Ban chỉ huy quân sự huyện Duy Tiên tổ chức bắn đạn thật cho dân quân tự vệ. Trong ngày có 216 người tham gia bắn, có 193 người đạt yêu cầu trở lên, số khá giỏi chiếm 68%.

Ngày 6 tháng 6

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức họp với chỉ huy trưởng các huyện, thành, thị bàn biên pháp tuyển quân đợt 2 năm 1984. Giao quân đợt 2 có 8 huyện, thị xã với số lượng 10.000 tân binh, trong đó Hà Nam (cũ) có huyện Lý Nhân.

Ngày 13 tháng 6

Hai huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam cùng một số địa phương trong tỉnh tổ chức đoàn cán bộ quân - dân - chính - đảng mang quà lên các tỉnh biên giới phía Bắc thăm và động viên bộ đội.

Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6

Ban chỉ huy quân sự 6 huyện, thị xã khu vực Hà Nam cùng các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổ chức lực lượng đi tham gia hội thao 3 môn quân sự phối hợp do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tại huyện Kim Sơn. Sau 2 ngày hội thao, đoàn của huyện Kim Bảng xếp thứ nhì, đoàn của huyện Lý Nhân, Bình Lục xếp thứ 3 và đoàn của huyện Duy Tiên xếp thứ 4/23 đoàn trong toàn tỉnh.

Ngày 5 tháng 7

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đón Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 về báo cáo tình hình chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Theo kế hoạch, đoàn đi thăm và nói chuyện tại Bộ chỉ huy và các huyện, thời gian từ 8-10 ngày.

- Bộ Tham mưu Quân khu thông báo kết quả Đoàn tuyển thủ dân quân tự vệ của các tỉnh trong Quân khu đi thi đấu tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Toàn quốc có 43 đoàn tuyển thủ thi đấu, kết quả đoàn Hà Nam Ninh xếp thứ 6.

Ngày 31 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cuộc họp gồm phó chủ tịch huyện và chỉ huy trưởng các huyện về kế hoạch xây dựng pháo đài quân sự huyện.

Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8

Huyện Lý Nhân và 8 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổ chức giao quân đợt 2 năm 1984.

Trong đợt này, huyện Lý Nhân giao 896/896 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, trong số quân trên giao cho Sư đoàn 433 (Quân khu) 628 tân binh, số còn lại giao cho Bộ Quốc phòng.

Ngày 21 tháng 8

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo động kiểm tra đại đội dự bị động viên của huyện Bình Lục về vị trí tập trung để kiểm tra việc chấp hành thời gian và vũ khí trang bị. Sau 3 giờ phát lệnh, có 83,5% quân số gọi đến tập trung mang theo đầy đủ vũ khí trang bị như trong biên chế.

Ngày 6 tháng 9

Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thông báo kế hoạch khảo sát đảng viên, Đảng ủy và chi ủy ở cơ sở. Về ý nghĩa, kế hoạch nêu rõ: tiến hành khảo sát lần này là thiết thực cho chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp ở cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào năm 1986.

Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9

Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã cử cán bộ theo dõi giúp đỡ và trực tiếp lên lớp giảng bài cho các trường phổ thông cấp 3 triển khai học tập quân sự đầu năm học 1984-1985 theo quy định.

Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10

Ban chỉ huy quân sự 6 huyện, thị xã khu vực Hà Nam triển khai đợt kiểm tra vũ khí trang bị trong lực lượng dân quân tự vệ. Qua kiểm tra, nhiều sai sót trong đăng ký, bảo quản đã được phát hiện và yêu cầu các cơ sở dân quân tự vệ nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục ngay.

Ngày 9 tháng 11

Vào lúc 11 giờ 30 phút, một cơn lốc xoáy xuất hiện đột ngột với sức gió giật trên cấp 12 tại hai huyện Bình Lục và Kim

Bảng làm 132 ngôi nhà bị đổ và tóc mái, 10 người chết, 39 người bị thương. Riêng huyện Bình Lục có 6 người chết và 26 người bị thương. Sau khi nhận được tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các ban ngành tập trung xuống nắm tình hình, cùng nhân dân từng bước khắc phục hậu quả.

Ngày 17 tháng 11

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác động viên tuyển quân 3 năm (1982-1984) và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 1985.

Riêng trong năm 1984, theo chỉ tiêu trên giao, tỉnh tổ chức tuyển 23.800 tân binh. Bằng các biện pháp thiết thực, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, được Hội đồng Bộ trưởng tặng bằng khen, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá là một trong ba tỉnh (Hải Hưng, Hà Sơn Bình) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ động viên tuyển quân.

Ngày 2 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất lương thực, thực phẩm ở các đơn vị dân quân tự vệ tham gia trực chiến kết hợp làm kinh tế.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: “nhiều xã và các trận địa trực chiến của dân quân tự vệ đều có dự trữ lương thực, thực phẩm. Từ các tổ trực chiến trước đây hợp tác xã phải nuôi, nay vừa trực chiến vừa sản xuất đủ ăn và có phần dự trữ, đóng góp cho hợp tác xã và gia đình”...

Ngày 17 tháng 12

Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 948/QĐ-UB về việc gọi nhập ngũ và tuyển sinh quân sự năm 1985. Quyết

định nêu rõ: từ ngày 1 đến ngày 28-2-1985 tiến hành gọi nhập ngũ đợt 1 năm 1985; bao gồm cả quân nhân nữ. Ở khu vực Hà Nam các địa phương giao quân đợt 1 hoàn thành chỉ tiêu cả năm là thị xã Hà Nam. Các địa phương giao quân đợt 2 là huyện: Duy Tiên. Các địa phương giao quân hai đợt trong năm gồm: Thanh Liêm, Kim Bảng, Lý Nhân, Bình Lục.

Ngày 24 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 1984 và bàn phương hướng nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu năm 1985. Dự hội nghị có trung tướng Nguyễn Quyết - Tư lệnh Quân khu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các cơ quan, ban ngành.

Trong phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương năm 1984, báo cáo đi sâu các mặt:

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng, tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.

- Tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

- Tích cực triển khai công tác đăng ký, động viên, hoàn thành chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ.

- Công tác Đảng, công tác chính trị gắn với việc xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh trong sạch với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

NĂM 1985

Ngày 2 tháng 1

Hội đồng Phòng Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 1984 và đề ra phương hướng công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 1985. Về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 1984, báo cáo nêu rõ: Các Đảng bộ đã mở được 3 lớp đối tượng cho 144 đoàn viên và kết nạp được 86 đảng viên. Các tổ chức Đảng đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra. Qua phân loại, khối thường trực có 5/11 Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 6/11 Đảng bộ khá. Về chi bộ có 45/95 đạt trong sạch vững mạnh, 49 chi bộ khá và 1 chi bộ yếu. Toàn Đảng bộ có 955/1.059 đảng viên dự phân loại, trong đó có 953 đảng viên đủ tư cách, mức 1 chiếm 57,3%; mức 2 chiếm 35,3%; mức 3: 1,8%, 2 đồng chí không đủ tư cách. Khối huyện, thành phố, thị xã có 15/20 Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 5 Đảng bộ đạt khá.

Ngày 14 tháng 1

Đoàn kiểm tra của Quân khu do Đại tá Nguyễn Hữu Sở - Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đi kiểm tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các huyện trong đó có Bình Lục. Về thực hiện chỉ thị tết của Bộ Tư lệnh Quân khu, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu, triển khai các tổ kiểm soát quân sự và bảo đảm hậu cần chuẩn bị tết cho bộ đội.

Ngày 17 tháng 1

Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các địa phương, đơn vị tổ chức lực lượng chuẩn bị các mặt đi làm công trình chiến đấu tại Hà Tuyên (Quân khu 2).

Ngày 29 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp kết quả khám tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 1985. Toàn tỉnh có 19.091 thanh niên nam đi khám, đạt 68% so với chỉ tiêu. Nữ có 905 người đi khám, đạt 50,3% so với chỉ tiêu cả năm.

Ngày 2 tháng 2

Phòng Tham mưu ra kế hoạch số 45/HL về huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm 1985. Năm nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh được nhận 140 chiến sĩ mới (110 nam, 30 nữ) nhập ngũ đợt 1 năm 1985. Chiến sĩ nam huấn luyện tại đại đội 43 biên phòng do Phòng Biên phòng chỉ đạo. Chiến sĩ nữ huấn luyện tại Trường quân sự. Cả hai đối tượng trên đều được huấn luyện trong 1 tháng, theo chương trình, nội dung Bộ Tham mưu Quân khu quy định.

Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 2

Các địa phương đã hoàn thành giao quân đợt 1 năm 1985 cho các đơn vị. Toàn tỉnh đã giao 13.300/13.000 tân binh, 16/20 huyện đã giao xong cho các đơn vị nhận quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phía Hà Nam, huyện Duy Tiên giao 620 tân binh; Thị xã Hà Nam giao 96 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Ngày 27 tháng 2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 85/QĐ khôi phục Phòng Kinh tế trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Phòng Kinh tế có nhiệm vụ:

- Là cơ quan giúp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khai thác nguyên vật liệu xây dựng; chỉ đạo hướng dẫn việc chế biến các sản phẩm tự túc làm ra.

- Tổ chức quản lý điều hành các đơn vị thuộc quyền theo nhiệm vụ được giao.

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài quân đội có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng.

* Tổ chức biên chế của Phòng gồm 21 người, có 16 sĩ quan và 5 hạ sĩ quan.

Ngày 25 tháng 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 23/NQ-TU về nhiệm vụ quân sự địa phương năm 1985, Nghị quyết chỉ rõ cần tập trung vào các mặt công tác chính:

- Lãnh đạo tổ chức động viên nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương kết hợp ngày càng nhuần nhuyễn kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

- Lãnh đạo các lực lượng vũ trang địa phương phối hợp hiệp đồng chặt chẽ đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong sạch, vững mạnh, thường xuyên nâng cao cảnh giác, phát huy vai trò xung kích trong sản xuất, xây dựng kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa...

Ngày 4 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 165/TCĐV. Tiểu đoàn 555 bộ binh thuộc Trung đoàn 182 nay chuyển về thuộc Phòng Tham mưu để thành lập tiểu đoàn công binh, có nhiệm vụ xây dựng các công trình chiến đấu và các công trình phổ thông khác theo kế hoạch của Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Ngày 27 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức sơ kết bước đầu về nhiệm vụ xây dựng chi viện tỉnh Hoàng Liên Sơn. Trong thời gian 2 năm (1983, 1984), tỉnh điều động 6.480 ngày công và xây dựng được 35 công trình chiến đấu, đào 2,5km giao thông hào và tổ chức làm 12 km đường.

Ngày 8 tháng 5

Trung đội an ninh quốc phòng xã Chính Lý (huyện Lý Nhân) trong khi đi tuần đêm đã bắt được Nguyễn Văn Khoa là người địa phương đang cắt trộm đường dây điện thoại của bưu điện thu hồi 32 kg dây điện và một số dụng cụ đối tượng dùng cắt dây, trèo cột.

Ngày 19 tháng 6

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐ gọi thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 1985. Từ ngày 1 đến

hết ngày 31-8 sẽ gọi thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 1985 theo chỉ tiêu đã phân bổ cho các địa phương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 27 tháng 6

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết huấn luyện giai đoạn 1 năm 1985. Từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức được 27 lớp tập huấn cho cán bộ xã đội, tiểu giáo viên được 3.158 người. Cơ sở mở 381 lớp được 10.192 người. Đến 20 tháng 6, toàn tỉnh có 388/458 xã, phường, thị trấn và 268 cơ sở tự vệ đã hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự, chính trị giai đoạn 1. Tổ chức cho 3.928 cán bộ từ tiểu đội đến đại đội bắn đạn thật súng trung, đại liên đạt loại khá và giỏi; các môn lựu đạn, thuốc nổ đạt loại khá. Tổ chức dân quân tự vệ thi 3 môn quân sự phối hợp trong chương trình Đại hội thể dục thể thao Hà Nam Ninh lần thứ nhất, có môn phá kỷ lục cũ như ném lựu đạn nữ đạt 37,2 mét, nam 58,9 mét.

Ngày 26 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lực lượng gồm 390 người là dân quân tự vệ thuộc các huyện đi làm công trình quân sự ở Hoàng Liên Sơn theo kế hoạch Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Trong số trên, các huyện thuộc Hà Nam cũ có 145 người tham gia. Theo kế hoạch, lực lượng này tiến hành làm các công trình quân sự trong thời gian 2 tháng, hoàn thành 20 hầm chiến đấu, đào giao thông hào và làm đường biên giới...

Ngày 15 tháng 8

Hội đồng Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết (24/NQ-TW) của Bộ

Chính trị “về những vấn đề cơ bản của đường lối quân sự của Đảng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” và Nghị quyết số (27/NQ-TW) “về việc tiếp tục kiên toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng”. Tham gia học tập có 168 cán bộ trung, sơ cấp các cơ quan, đơn vị. Trong 2 ngày học tập, hội nghị đã quán triệt và thống nhất cao với những đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong thời kỳ mới. Những nguyên tắc trong cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, uỷ ban quốc phòng của Đảng, hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội, nhiệm vụ của các cấp uỷ Đảng, chế độ một người chỉ huy, công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội...

Thực hiện Nghị quyết của trên, Đảng uỷ quân sự tỉnh, Đảng uỷ quân sự các huyện, thị xã đã được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 1985.

Ngày 20 tháng 8

Toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 1985. Chỉ tiêu trên giao 11.300, tỉnh giao 11.300 tân binh, đạt 100%. Quá trình giao nhận quân đảm bảo an toàn. Riêng phía Hà Nam, 3 huyện đều đảm bảo đủ chỉ tiêu: Huyện Bình Lục 1.012/1.012, huyện Kim Bảng 750/750; huyện Lý Nhân 690/690 tân binh.

Ngày 15 tháng 9

Nhà nước công bố lệnh đổi tiền. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm đổi nhanh gọn

theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Tình hình địa phương trước ngày đổi tiền: Các phần tử buôn bán ở thị xã, thị trấn dùng tiền thu mua hàng hóa, phân tán tài sản, làm ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương khác trên cả nước.

Ngày 18 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp thiệt hại do đợt úng lụt gây ra tại địa phương: Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một đợt mưa to kéo dài trên diện rộng, gây ra úng lụt và thiệt hại lớn cho địa phương. Lượng mưa trong tỉnh trung bình 500 mm. Nước các triền sông lên cao đã làm vỡ 60 mét đê sông Đáy (Yên Bảng - Ý Yên). Trong đợt ngập lụt, toàn tỉnh có 16 người chết (Gia Viễn 14, Ý Yên 1, Duy Tiên 1) vùng ngập lũ gồm 60 xã, có 54.000 hộ, 30 vạn dân, 24.000 ha canh tác và 12.000 ha lúa mùa đã cấy.

Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức đợt truy quét tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Do tiến hành đồng bộ và chu đáo từ cơ sở đến huyện, tỉnh, nên đợt hoạt động đạt hiệu quả cao: bắt 142 đối tượng phạm pháp, trong đó có 9 trường hợp giả danh bộ đội.

Ngày 20 tháng 11

Hai cháu: Lương Thị Hoa 13 tuổi và Lương Văn Nam 11 tuổi, quê xã Mộc Nam huyện Duy Tiên đi vớt củi ven sông Hồng, vớt được hộp nhựa và lấy đá đập. Mìn nổ, cháu Nam bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Qua sự

việc đáng tiếc này, một lần nữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra chỉ thị nhắc nhở các địa phương cần giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt mà các đối tượng thù địch đang chống phá ta.

Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12

Quân khu tổ chức hội thao các môn quân sự cho khối chủ lực, nhà trường và hội thao pháo binh gồm: lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ thuộc 5 tỉnh, thành phố, trường quân chính, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Kết quả hội thao pháo binh:

- Tiểu đoàn dự bị động viên tỉnh xếp thứ 4 sau Thái Bình, Hải Phòng và Hải Hưng.
- Dân quân tự vệ xếp thứ nhì sau Hải Phòng.
- Pháo 57 ly, xếp thứ 3 sau Thái Bình, Hải Phòng.
- ĐKZ xếp thứ nhất.
- Cối 82 xếp thứ nhất Quân khu.

Ngày 25 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương và trao phần thưởng cho các đơn vị dự hội thao Quân khu giành kết quả trở về. Các đại biểu đều rất tâm đắc một trong những nguyên nhân đạt kết quả trên là: Trước khi tổ chức huấn luyện tham gia hội thao, các huyện đều tổ chức lao động lấy tiền để chi ăn trong những ngày luyện tập. Qua thực tế, chứng tỏ chủ trương hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương, hậu cần tại chỗ là đúng đắn.

NĂM 1986

Ngày 7 tháng 1

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác gọi thanh niên nhập ngũ năm 1985 và phổ biến nhiệm vụ gọi thanh niên nhập ngũ năm 1986. Về dự hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Hữu Sở - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban và các ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo trung tâm nêu rõ kết quả trên từng mặt công tác phục vụ tuyển quân. Cả hai đợt gọi thanh niên nhập ngũ, toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao (23.167 tân binh, trong đó có 567 tân binh nữ). Trong số quân giao, tỷ lệ thanh niên nông thôn và đường phố chiếm 97,9%, cơ quan xí nghiệp chiếm 2,05%, học sinh các trường chuyên nghiệp 0,6%. Lứa tuổi từ 18-21 chiếm 87,9%; lứa tuổi từ 22-27 chiếm 12,1%. Sức khỏe A1 chiếm 26,7%; A2 chiếm 31,6%; A3: 41,7%. Văn hóa: cấp 1: 4,58%; cấp 2: 73,7%; cấp 3: 21,66%; đại học 0,06%.

Ngày 5 tháng 2

- Tư lệnh Quân khu ra chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ trật tự trị an trong dịp tết Bính Dần, tránh mọi bất ngờ, đề phòng tổn thất. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức triển khai và tăng cường kiểm tra các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện.

đó biện pháp tăng cường thực hiện chế độ lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang được coi là trọng tâm xuyên suốt”.

Ngày 2 tháng 5

Theo chỉ đạo của Quân khu, các địa phương trong tỉnh đã tập trung được 389 quân nhân đào ngũ. Số này giao cho Quân khu để biên chế vào các đơn vị xây dựng kinh tế.

Ngày 7 tháng 5

- Đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư Tỉnh ủy tham dự cuộc họp thường vụ Đảng ủy Quân khu mở rộng, đánh giá kết quả việc quán triệt, triển khai công tác phê bình, tự phê bình tổ chức Đảng các cấp (theo chỉ thị của Ban Bí thư) để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Tại cuộc họp Thường vụ Đảng ủy Quân khu thông báo: Theo quyết định của trên, đồng chí Nguyễn Quyết - Tư lệnh Quân khu đi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên nhận quyết định giữ chức Tư lệnh Quân khu.

- Tiểu đoàn 15 công binh và 4 đại đội dân quân tự vệ của các địa phương thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh gồm 254 người (đợt 2) tập kết đến vị trí an toàn và bắt đầu thi công làm đường hầm ở cao điểm 1340 Mường Khương (Hoàng Liên Sơn).

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5

Sư đoàn 432 (Quân khu) tổ chức tập trung và huấn luyện 2.759 quân dự bị động viên tại 5 huyện, thị xã: Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Thị xã Hà Nam. Đợt huấn luyện đạt kết quả tốt, anh em đều thực hiện nghiêm mọi quy định đơn vị đề ra.

Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6

Quân khu điều lực lượng tham gia đắp đê chống bão lụt với các địa phương trong tỉnh. Sư đoàn 303, Trung đoàn 260 điều 350 bộ đội tham gia cắm kè, đắp đê Yên Ninh, Duy Tiên. Cùng thời điểm này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh huy động 4.150 dân quân tự vệ tham gia đắp đê làm kè trên các tuyến đê do từng huyện quản lý.

Ngày 18 tháng 6

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành đăng ký độ tuổi 17 để phục vụ công tác động viên tuyển quân năm tới. Số lượng đăng ký 9.014 người = 1,03% so với tổng số dân.

Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7

20 đồng chí Bí thư huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lên Quân khu dự hội nghị do Đảng ủy Quân khu tổ chức. Nội dung: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy quân sự Trung ương, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày 2 tháng 8

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh hoàn thành đăng ký phương tiện động viên thời chiến trong các ngành kinh tế quốc dân. Qua đăng ký, các địa phương hiện có 6.480 phương tiện hoạt động tốt, sẵn sàng phục vụ quốc phòng khi có nhu cầu.

Ngày 10 tháng 8

Ban chỉ huy quân sự từ xã đến huyện và các đơn vị đã hoàn thành chương trình giai đoạn huấn luyện 1, chuẩn bị mọi mặt bước vào huấn luyện giai đoạn 2.

Ngày 19 tháng 8

Cơn bão số 3 với sức gió cấp 11 gây mưa to trên diện rộng địa bàn toàn tỉnh, làm thiệt hại về người và tài sản.

Tỉnh tập trung huy động 10.500 người, 26.100 bao tải, 4.000 cọc tre, 1.000 cây phi lao, 1.200 m³ đá học để tập trung khắc phục sự cố đê bị sạt lở.

Ngày 4 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hiệp đồng bảo vệ trật tự trị an giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Công an. Thành phần tham gia gồm chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự và trưởng công an các huyện, thành thị. Hội nghị thống nhất đánh giá tình hình 9 tháng qua: Trên địa bàn tỉnh nổi lên nhiều vụ mất an toàn, trật tự trị an chưa đảm bảo; việc phối kết hợp giữa hai lực lượng quân sự và công an còn nhiều hạn chế. Các đại biểu tập trung bàn biện pháp cần phối hợp làm ngay để góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 15 tháng 9

Quân khu tổ chức hội thi cán bộ pháo binh giỏi lần thứ 4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cử cán bộ tham dự. Kết quả: Đoàn Hà Nam Ninh xếp thứ 3, sau Trung đoàn 178 và Sư đoàn 350.

Ngày 30 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khai mạc lớp đào tạo sĩ quan chính trị cấp đại đội (lực lượng dự bị động viên) quân số 45 đồng chí. Thời gian học 3 tháng. Riêng 6 huyện, thị xã phía Hà Nam cử 14 người đi học. Đây là lực lượng nông

cốt triển khai công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng dự bị động viên.

Ngày 6 tháng 10

Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh cho lực lượng dân quân tự vệ. 26 cơ sở dân quân tự vệ trong toàn huyện đều tham gia. Kết quả kiểm tra 146 người, trong đó 139 người từ đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 69,2% khá giỏi.

Ngày 4 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 832/Tac sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mùa khô 1986-1987, bảo vệ trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI:

- Duy trì chặt chẽ nghiêm ngặt các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu. Cán bộ chỉ huy các trung đoàn, huyện, thành thị phải thường xuyên có mặt ở đơn vị, đi công tác xa phải xin phép Bộ chỉ huy, báo cáo cụ thể người thay thế. Các phân đội trực chiến đấu, cơ động phải được tổ chức quản lý chặt chẽ, khi có lệnh sử dụng được ngay, nổ súng kịp thời.

- Hiệp đồng chặt chẽ với công an, biên phòng thực hiện thật tốt chỉ thị về công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI.

Ngày 9 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn về phá gỡ mìn Trung Quốc thả trôi trên sông cho 23 cán bộ huyện, thành

phố, thị xã và một số cán bộ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Sau tập huấn, các đồng chí đã tự tháo gỡ được mìn 625A mà đối phương thường sử dụng để chống phá ta.

Từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 12

Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã phía Hà Nam tổ chức khám tuyển sức khỏe phục vụ tuyển quân đợt 1 năm 1987. Trong 8 ngày, 5 huyện: Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, Thanh Liêm và Thị xã Hà Nam đã có 8.620 thanh niên khám tuyển, đạt 83% số giấy gọi khám, trong đó số đủ sức khỏe loại A và B1 (thể lực) chiếm 78%.

Ngày 14 tháng 12

Tại Trường quân sự, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức học tập lớp tập huấn cho 42 cán bộ huyện, thị xã về Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về quốc phòng - an ninh. Sau đó tập trung trao đổi kinh nghiệm công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng của người chỉ huy và cơ quan quân sự địa phương.

Ngày 27 tháng 12

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác động viên tuyển quân năm 1986 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 1987. Năm 1986, 100% các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân. Số lượng trên giao hai đợt tuyển 18.480, tỉnh thực giao 18.480 tân binh, đạt 100% kế hoạch.

NĂM 1987

Ngày 5 tháng 1

Đảng ủy quân sự tỉnh họp bàn phương hướng lãnh đạo công tác kỹ thuật năm 1987, trọng tâm vào các nội dung:

- Tập trung mọi khả năng và nỗ lực cao nhất nhằm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trang bị, kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, xây dựng và huấn luyện của lực lượng vũ trang địa phương.

- Sử dụng tiết kiệm hợp lý và an toàn, tổ chức huấn luyện cho bộ đội và dân quân tự vệ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị được giao, nhất là vũ khí trang bị mới.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho các lực lượng.

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong bảo quản huấn luyện.

Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 1

Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác hậu cần năm 1986, triển khai nhiệm vụ hậu cần năm 1987, do Cục Hậu cần tổ chức tại Xưởng ngồi Kiến An. Tại hội nghị, Thiếu tướng Cán Văn Tại - Phó Tư lệnh, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu đọc báo cáo, trong đó có đoạn "Ở tỉnh Hà Nam Ninh, 100% số huyện, thành phố, thị xã có Ban hậu cần địa phương, hậu cần nhân dân, thường xuyên được củng cố hoạt động có nền nếp. 100% các huyện,

thành phố, thị xã và các xã đều có nghị quyết, chỉ thị dự trữ lương thực vật chất cho sẵn sàng chiến đấu...”

Ngày 24 tháng 2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 128/QĐ quy định tổ chức biên chế cho Phòng Động viên tuyển quân thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tổng quân số 11 người, trong đó có 9 sĩ quan và 2 hạ sĩ quan chiến sĩ. Phòng được chia thành 3 ban: Động viên, Tuyển quân - tuyển sinh và Đăng ký.

Ngày 26 tháng 2

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra hướng dẫn số 84/TM về việc giải quyết cho quân nhân phục viên xuất ngũ nghỉ chính sách và quân số dư thừa so với biên chế năm 1987. Hướng dẫn nêu rõ:

- Số hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hết hạn nghĩa vụ quân sự có niên hạn phục vụ trong quân đội từ 3 năm trở lên. Những quân nhân có chuyên môn kỹ thuật qua trường đào tạo cơ bản của Quân khu và Bộ, trước mắt không có người thay thế cần giữ lại và phải được Bộ chỉ huy ra quyết định kéo dài thời hạn phục vụ trên hạn định để quân nhân được hưởng chế độ theo luật định.

- Đối với quân nhân chuyên nghiệp: Những đồng chí chỉ đủ tiêu chuẩn tuổi đời, tuổi quân nghỉ chính sách hưu trí đều được xem xét nghiên cứu cụ thể để giảm bớt số lượng quân nhân chuyên nghiệp hiện có.

- Công nhân viên quốc phòng, kể cả số chính thức và tạm tuyển trình độ chuyên môn yếu, hiệu suất công tác

thấp, yêu cầu biên chế không có, sẽ thực hiện giải quyết cho thôi việc.

Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy Hà Nam Ninh, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI cho cán bộ, đảng viên. 236 cán bộ trung, sơ cấp từ cơ quan Bộ chỉ huy, các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trong toàn tỉnh về dự học.

Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 3

Các địa phương trong tỉnh tiến hành giao quân đợt 1 năm 1987. Theo chỉ tiêu trên giao, toàn tỉnh đã giao gọn cho các đơn vị 6.720 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Riêng phía Hà Nam 3 huyện giao quân đợt 1 đã hoàn thành đủ chỉ tiêu: Huyện Bình Lục 782/782; huyện Lý Nhân 586/586; huyện Duy Tiên 609/609.

Ngày 17 tháng 3

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra hướng dẫn số 146/CT: Tổ chức phong trào thi đua năm 1987 của các lực lượng vũ trang địa phương. Hướng dẫn nêu rõ 4 mục tiêu thi đua:

- Nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, chi viện làm nghĩa vụ quốc phòng tốt, xây dựng nội bộ, xây dựng địa bàn an toàn.

- Giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, tinh thần cảnh giác cách mạng...

- Ngăn ngừa các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phấn đấu đạt từ 80-90% cơ sở an toàn, có nhiều cụm xã, huyện, thành phố, thị xã an toàn.

- Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngày 26 tháng 3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 03/ĐV về tổ chức thực hiện nhiệm vụ động viên năm 1987; yêu cầu Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã cần làm tốt những việc sau:

- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ động viên năm 1987 và triển khai thực hiện.

- Các huyện, thành phố, thị xã phải căn cứ vào tình hình đặc điểm của địa phương mình để có kế hoạch tổ chức động viên kiểm tra quân số, động viên huấn luyện, diễn tập theo từng thời gian cụ thể.

- Kiện toàn và hoàn chỉnh kế hoạch, văn kiện động viên trong tháng 4 năm 1987. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra và duyệt văn kiện động viên của các huyện, thành thị.

- Kết hợp chặt chẽ với khung A, tổ chức phúc tra, sắp xếp theo chỉ tiêu mới, chốt quân số, tiến hành viết phiếu bổ sung đúng thời gian quy định.

Ngày 1 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra hướng dẫn số 189/HL về huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các lực lượng dự bị động viên theo chương trình 7 ngày gồm cả giáo dục chính trị, huấn luyện hậu cần kỹ thuật, huấn luyện kỹ chiến thuật và điều lệnh.

Ngày 3 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra chỉ thị số 224/Tac về bảo vệ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân hai cấp. Chỉ thị yêu cầu các đơn vị, địa phương cần làm tốt những việc sau:

- Hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ nắm được những vấn đề cơ bản về luật bầu cử và thông tư số 17 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành luật bầu cử.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn ngày bầu cử.

- Phối kết hợp lực lượng quốc phòng an ninh, quân báo nhân dân với công an và các ngành có chức năng bảo vệ an toàn ngày bầu cử, nhất là khu vực đặt hòm phiếu.

- Quản lý chặt chẽ kho tàng vũ khí, chất nổ, không để xảy ra mất mát, cháy nổ.

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, nắm chắc lực lượng cơ động, xử trí kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Ngày 8 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 238/TCĐV - điều chỉnh biên chế quân số sĩ quan khung dự bị động viên thuộc đơn vị:

- Sư đoàn 381: biên chế ở trung tâm động viên Bộ chỉ huy 6 đồng chí.

- 3 trung đoàn dự bị động viên: 182, 184, 855 = 30 sĩ quan; tổ chức thành 1 đầu mối hành chính tại Trung đoàn 182.

- 24 sĩ quan của 24 tiểu đoàn dự bị động viên. Biên chế tăng cường cho Ban Động viên tuyển quân của 20 huyện,

thành phố, thị xã, mỗi đơn vị 1 sĩ quan, tổ chức theo dõi quản lý tiểu đoàn dự bị động viên của huyện mình.

Ngày 19 tháng 4

Toàn tỉnh có 1,69 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 8 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1987-1993 tại 536 điểm. Riêng lực lượng vũ trang có 98,2% cán bộ, chiến sĩ đơn vị và cơ quan quân sự địa phương tham gia bỏ phiếu.

Lực lượng vũ trang địa phương kết hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ an toàn trong ngày bầu cử.

Ngày 25 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 273/TCĐV thành lập Hội đồng xét duyệt đưa người đi lao động hợp tác quốc tế của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Thành phần hội đồng gồm 9 người do Đại tá Lã Mạnh Thi - Chỉ huy phó Tham mưu trưởng làm chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chỉ tiêu của Quân khu và Sở Lao động phân bổ cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh từng đợt lập kế hoạch, thông báo chỉ tiêu cho các đơn vị và cơ quan thuộc Bộ chỉ huy.

- Trực tiếp xét duyệt từng đối tượng, bảo đảm đúng quy trình chế độ chính sách, tiêu chuẩn của Đảng và Nhà nước.

- Chức trách của từng đồng chí trong Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Ngày 16 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 372/HL tổ chức bồi dưỡng xã đội trưởng, phường đội trưởng. Chỉ thị nêu rõ

mục đích tập huấn nhằm: bồi dưỡng một số kiến thức và năng lực cần thiết về công tác chỉ đạo, chỉ huy tác chiến, huấn luyện dân quân tự vệ, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của xã, phường đội trưởng.

Ngày 18 tháng 6

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tình hình nội địa 6 tháng đầu năm 1987, báo cáo nêu rõ:

- Xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa 189 vụ.
- Các lực lượng khám phá 42% tổng số vụ việc, bắt 98 đối tượng, thu tài sản trị giá 3 triệu đồng.
- Đã phát hiện 140 vụ buôn bán trái phép, bắt 159 đối tượng, thu tài sản trị giá trên 5 triệu đồng.
- Toàn tỉnh xảy ra 123 vụ phạm pháp hình sự, làm 25 người chết, 67 người bị thương.

Ngày 26 tháng 6

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh công bố đề tài: "Kết hợp kinh tế với quốc phòng trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ninh". Đây là một đề tài quan trọng do Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo nội dung và Ban Khoa học quân sự trực tiếp soạn thảo. Đề tài nêu rõ ý nghĩa, mục đích kết hợp kinh tế với quốc phòng. Nội dung và nhu cầu của địa phương cần kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Ngày 6 tháng 7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tác chiến phòng không chống máy bay địch tập kích bất ngờ vào địa bàn của tỉnh. Kế hoạch nêu rõ: Những trận địa phòng không,

pháo binh đang triển khai phải giữ nguyên, củng cố nền nếp trực chiến, khi có tình huống nổ súng được kịp thời. Để phòng địch tập kích bất ngờ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quy định các huyện, thành phố, thị xã triển khai các đơn vị quan sát ở một số vị trí quan trọng trên từng khu vực.

Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8

Tại Trường Quân sự tỉnh, lớp bồi dưỡng xã - phường đội trưởng trong toàn tỉnh được tổ chức. 403 học viên ở các địa phương về dự. Đại tá Trần Công Thìn - chỉ huy trưởng và thủ trưởng các cơ quan Bộ chỉ huy tham dự buổi khai mạc. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ xã - phường đội trưởng nâng cao kiến thức quốc phòng về mọi mặt; tạo cơ sở thuận lợi trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Ngày 17 tháng 8

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 544/CT-BCH về việc giải thể đội sản xuất thuốc lá bao thuộc Phòng Sản xuất - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng đơn vị, các phòng ban có liên quan cần lãnh đạo giáo dục tốt về mặt tư tưởng, làm cho mọi thành viên nhận rõ yêu cầu, an tâm với nhiệm vụ mới được giao.

Ngày 28 tháng 8

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị cơ quan tổ chức thực hiện chỉ thị số 368 của Tư lệnh Quân khu về việc tổ chức tuyển chọn 50 đồng chí là cán bộ Đảng đang tham gia cấp ủy trong các ngành dân chính đảng của địa phương, có đủ tiêu chuẩn đào tạo thành sĩ quan dự bị hệ chính trị:

BCH - Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo với Thường vụ Huyện ủy, thành ủy, thị ủy về chủ trương nhiệm vụ, đối tượng tiêu chuẩn và số lượng địa phương được cử đi học đợt này; trực tiếp tuyển chọn nguồn, duyệt nguồn với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Khi cán bộ ra trường, đăng ký quản lý, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên.

- Trường quân sự tỉnh tổ chức nơi ăn ở, soạn giáo án trực tiếp giảng dạy, bảo đảm nội dung, chương trình học tập.

- Các phòng chức năng phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Ngày 4 tháng 9

Các địa phương trong diện giao quân đợt 2 năm 1987 tiến hành giao quân. 7/20 huyện, thị xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu. Cả tỉnh giao 4.180 tân binh. Riêng hai huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam đều hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Ngày 20 tháng 9

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyển quân báo cáo thực lực nguồn động viên của tỉnh:

- Quân dự bị: số lượng 265.343 đồng chí, trong đó sĩ quan 10.076, hạ sĩ quan chiến sĩ 255.267. Trong số 10.076 sĩ quan có 4 trung tá, 26 thiếu tá, 196 đại úy, 873 thượng úy, 1.669 trung úy, 5.841 thiếu úy, còn lại là chuẩn úy và hạ sĩ quan phụ trách sĩ quan.

Trong tổng số 255.267 hạ sĩ quan, chiến sĩ bao gồm: dự bị 1: 165.109 người, trong đó nhóm A: 107.421; nhóm

B: 31.259; nhóm C: 18.159. Dự bị 2: Nhóm A: 48.957; nhóm B: 26.392; nhóm C: 14.839 người.

Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 10

Tại Trường Quân sự, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng địa phương cho 163 cán bộ là trợ lý các Ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố, thị xã; một số cán bộ dân chính thuộc các ngành cấp huyện và tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên theo chương trình mới của Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu. Các học viên đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chiến tranh nhân dân địa phương, công tác quân sự địa phương; xây dựng kế hoạch tác chiến bảo vệ cơ sở của dân quân tự vệ, làm kế hoạch kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh; chuẩn bị và động viên thời chiến; thực hiện một số chính sách mới về hậu phương quân đội.

Ngày 15 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra thông báo về nhiệm vụ động viên được cấp trên giao cho tỉnh đến năm 1990:

- Tổng quân số 118.900 người, trong đó sĩ quan 7.649, hạ sĩ quan chiến sĩ 111.341, gồm 3 sư đoàn, 4 lữ đoàn, 7 trung đoàn, 172 tiểu đoàn, 2 đại đội độc lập và 1 khung bệnh viện dã chiến, 1 trung đội độc lập, 8 đơn vị cơ quan tỉnh, huyện và cơ sở phục vụ.

- Phương tiện kỹ thuật: 159 chiếc, gồm 130 xe ô tô, 23 phương tiện làm đường, 5 bộ máy thu phát, 1 máy nổ.

- Số lượng các đơn vị nhận nguồn của tỉnh: Riêng các huyện phía Hà Nam: Lý Nhân, Duy Tiên, Thanh Liêm,

Bình Lục, Kim Bảng và Thị xã Hà Nam đều do các đơn vị ở Quân khu 3 nhận.

Ngày 3 tháng 12

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 1987. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: Năm 1987, toàn tỉnh đã có 13/20 huyện, thành phố, thị xã tổ chức giao quân đợt 1 hoàn thành chỉ tiêu cả năm, còn 7 huyện được Hội đồng Bộ trưởng gọi đợt 2. Số lượng cả 2 đợt tỉnh giao 10.900 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, đảm bảo thời gian, an toàn tiết kiệm.

Tổng kết công tác tuyển quân năm 1987, hai huyện: Bình Lục và Nghĩa Hưng được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ; 7 đơn vị được tặng bằng khen: Vụ Bản, Lý Nhân, Kim Sơn, Thành phố Nam Định và 3 thị xã. Đặc biệt huyện Bình Lục và Thị xã Hà Nam giao quân không có trường hợp nào đào ngũ.

Ngày 10 tháng 12

Cục Hậu cần Quân khu tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác hậu cần năm 1987, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác hậu cần năm 1988. Trong báo cáo đọc tại hội nghị tổng kết, Thủ trưởng Cục Hậu cần biểu dương Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam Ninh: Là một tỉnh dẫn đầu về sản xuất tự túc lương thực, đạt cao nhất Quân khu, bình quân 200 kg đầu người; thịt cá đạt 4,4 kg đầu người và rau xanh đạt 27 kg. Sản xuất vật liệu xây dựng, riêng về gạch nung bình quân đầu người đạt 2.461 viên.

Ngày 16 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 756/Tac về sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mùa khô, bảo vệ các ngày lễ tết năm 1987-1988:

- Duy trì chặt chẽ, nghiêm ngặt các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu.

- Hiệp đồng với công an, biên phòng thực hiện tốt chỉ thị, có kế hoạch phối kết hợp các hoạt động bảo vệ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mình phụ trách.

- Rà soát bổ sung điều chỉnh phương án cho phù hợp, chấn chỉnh củng cố hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm thường xuyên thông suốt.

- Khi có tình huống xảy ra, từng địa phương, đơn vị bình tĩnh, chủ động xử trí đúng, báo cáo kịp thời, quyết chặn đứng các mầm mống gây ra sự việc lớn.

NĂM 1988

Ngày 2 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Kế hoạch số 978/ĐV về xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 1988. Trong phần tổ chức xây dựng lực lượng, kế hoạch nêu rõ 3 nội dung cần triển khai: Tổ chức giáo dục quán triệt nhiệm vụ động viên; đăng ký quản lý nguồn động viên; xây dựng lực lượng. Trong tổ chức sắp xếp phải đạt được các yêu cầu sau: tổ chức sắp xếp tới đâu chắc tới đó; phải xếp đủ quân, đủ cán bộ theo biên chế và có tỷ lệ dự phòng thích hợp; phải có chung cán bộ trung đội tại các cơ sở.

Ngày 13 tháng 1

Ban tuyển sinh quân sự thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn Ban tuyển sinh các huyện, thành phố, thị xã về nhiệm vụ công tác tuyển sinh quân sự năm 1988:

*Về đối tượng tuyển sinh: Nam thanh niên ngoài quân đội, quân nhân phục viên xuất ngũ, công nhân viên chức Nhà nước đã tốt nghiệp phổ thông trung học và được chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp cho phép và giới thiệu.

*Về tiêu chuẩn:

- Tự nguyện công tác lâu dài trong quân đội.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng, đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; là đoàn viên thanh niên.

- Tốt nghiệp phổ thông trung học; tuổi đời từ 17 đến 21, các đối tượng khác cao nhất là 25 tuổi.

- Sức khỏe đạt tiêu chuẩn A1, A2.

Ngày 26 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Mệnh lệnh số 31/Tac về nhiệm vụ quân sự địa phương năm 1988. Trên cơ sở 5 nhiệm vụ cơ bản của Quân khu, mệnh lệnh xác định rõ 5 nhiệm vụ cụ thể của địa phương, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quân đội về mặt chính trị là cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là khâu then chốt, xây dựng Đảng vững mạnh trong sạch là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên, thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 2

Cùng với các đơn vị trong tỉnh, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã thuộc Hà Nam đều tổ chức họp Quân chính triển khai mệnh lệnh công tác năm 1988 của chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Dựa trên 5 mặt công tác chủ yếu, từng Ban chỉ huy vận dụng cụ thể sát vào hoàn cảnh đơn vị mình để ra những nhiệm vụ sát thực và hiệu quả.

Ngày 25 tháng 2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo thực lực quân số năm 1988. Theo biên chế Quân khu quy định, toàn tỉnh có 957 người, trong đó có 536 sĩ quan và 421 hạ sĩ quan, chiến sĩ. Quân số biên chế của tỉnh gồm 949 người, có 536 sĩ quan

và 413 hạ sĩ quan, chiến sĩ; trong đó: cơ quan quân sự tỉnh gồm 99 sĩ quan, 43 hạ sĩ quan chiến sĩ; 20 huyện, thành phố, thị xã gồm 343 sĩ quan và 166 hạ sĩ quan chiến sĩ. Các đơn vị bộ binh gồm 37 sĩ quan thuộc đơn vị dự bị động viên: Trung đoàn 182, 855, 15 tiểu đoàn bộ binh và 2 tiểu đoàn pháo binh cao xạ. Các đơn vị binh chủng gồm 15 sĩ quan, 74 hạ sĩ quan chiến sĩ thuộc các đơn vị: Tiểu đoàn 15 công binh, đại đội 122 (khung), trung đội thông tin, trung đội trinh sát và kiểm soát quân sự. Cơ sở phục vụ gồm 16 sĩ quan và 108 hạ sĩ quan chiến sĩ.

Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 29 tháng 3

Lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước ta về việc nước ngoài xâm phạm chủ quyền một số đảo thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong những ngày đầu tháng 2 năm 1988, lực lượng quân sự nước ngoài chiếm một số đảo thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 20 tháng 2, Bộ Ngoại giao nước ta ra tuyên bố nêu rõ: “Quân đội nước ngoài phải rút ngay lực lượng tàu chiến ra khỏi vùng đảo Trường Sa, chấm dứt mọi hoạt động quân sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam”.

Ngày 5 tháng 3, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam Ninh, đông đảo đại biểu là các thành viên Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, nhân sĩ, trí thức của thành phố Nam Định và đại diện các huyện đã họp mặt và hưởng ứng tuyên bố ngày 20 tháng 2 của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Các đại biểu nhất trí thông qua bản

tuyên bố chung: “Thay mặt gần 2 triệu nhân dân toàn tỉnh chúng tôi đồng tình và bày tỏ quyết tâm cùng quân dân cả nước hướng về Trường Sa thân yêu, kiên quyết đòi quân đội nước ngoài rút ngay khỏi các hòn đảo do Việt Nam quản lý...”.

Bộ chỉ huy quân sự cùng nhiều cơ quan ban ngành trong tỉnh đều tổ chức mít tinh bày tỏ ý chí quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sau 1 tháng phát động với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa” quân dân toàn tỉnh quyên góp được 19.200.000 đồng gửi ủng hộ kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng công tác tham mưu, nghiệp vụ binh chủng cho 103 cán bộ cấp để phục vụ cho công tác huấn luyện.

- Về huấn luyện phân đội, lớp tập huấn tập trung vào Tiểu đội trong tiến công và phòng ngự. Riêng dân quân tự vệ học thêm phần tiểu đội chiến đấu, tập kích và ngăn chặn.

- Về binh chủng: Học tính năng tác dụng của các loại súng pháo, khí tài trong chiến đấu và hiệp đồng khẩu đội.

Ngày 25 tháng 4

Theo báo cáo của Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, tình hình đói kém thiếu ăn vẫn là vấn đề khẩn lớn nhất hiện nay của các địa phương. Theo điều tra sơ bộ ban đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong lúc giá gạo, toàn tỉnh có tới 20.456 hộ thiếu ăn, trong đó thiếu đói trầm trọng là 6.452 hộ. Do đói không có lương thực, nhiều

trẻ phải bỏ học. Toàn tỉnh có tới 688 cháu ở các lứa tuổi lớp khác nhau. Từ thực tế này, tỉnh đề nghị Trung ương trợ và phát động trong các cơ quan quân dân chính đảng một đợt tiết kiệm lương thực, quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiếu đói.

Từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 5

Các đơn vị dân quân tự vệ trong toàn tỉnh bước vào huấn luyện tuần 1 tháng thứ hai. Nội dung chủ yếu trong huấn luyện phân đội là đội hình tiểu đội trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; học kỹ thuật bắn súng bộ binh bài và ném lựu đạn bài 3.

Ngày 3 tháng 6

Các địa phương thuộc Hà Nam cũ tổ chức sắp xếp, xây dựng huấn luyện đơn vị dự bị động viên. Thị xã Hà Nam, lệnh điều động 120, có mặt 103 đồng chí, đạt 89%. Huyện Duy Tiên lệnh điều động 314 đồng chí, có mặt 297, đạt 90%.

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 6

Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy quân sự các huyện: Bình Lục, Thanh Liêm, Duy Tiên, Lý Nhân báo cáo trước Đại diện Ủy ban nhân dân và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về phương án kế hoạch phòng chống lụt bão năm 1988 của địa phương mình. Sau khi thông qua kế hoạch, góp ý bổ sung một số nội dung, đoàn kiểm tra của tỉnh đi thực địa một số tuyến đê được coi là sung yếu trên địa bàn.

Ngày 3 tháng 7

Ủy ban nhân dân chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác động viên tuyển quân 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 1988.

Báo cáo nêu rõ kết quả từng mặt công tác.

- Gọi thanh niên nhập ngũ: Số người đi khám 37.771/37.900 đạt 94,2% so với lệnh điều. Số chống trốn giảm 1,69% với năm 1987. Chỉ đạo hoàn thành giao quân cho 32 đơn vị mỗi nhận đủ 100% chỉ tiêu số lượng (12.700/12.700 người) trong đó có 307 nữ thanh niên.

- Xây dựng tổ chức lực lượng dự bị động viên: Hoàn thiện đồng chặt chẽ với khung A cùng địa phương tổ chức phúc tra năm lại lực lượng đã sắp xếp, bổ sung và kiện toàn 2 trung đoàn (303, 350) theo biên chế mới. Đặc biệt tập trung chỉ đạo phúc tra, sắp xếp xong cho các đơn vị của tỉnh, huyện gồm 2 trung đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn binh chủng và 5 tiểu đoàn bộ binh của huyện. Tổng quân số đã sắp xếp của tỉnh là 10.277 người, trong đó có 695 sĩ quan.

Ngày 25 tháng 7

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết (số 02/BCT) ngày 30 tháng 7 năm 1987 của Bộ Chính trị xác định nhiệm vụ quốc phòng đến năm 1990 và những năm tiếp theo

Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết chuyên đề về tổ chức xây dựng tỉnh Hà Nam Ninh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Nghị quyết xác định rõ: "Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc phải căn cứ vào vị trí, tính chất và điều kiện thực tiễn của địa phương; xây dựng toàn diện về chính trị tư tưởng và tổ chức mạnh, phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, tạo được cơ sở hạ tầng vững chắc. Về quốc phòng, cần tập trung xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có số lượng hợp lý, chất lượng cao; có cơ sở hậu

ân, kỹ thuật tại chỗ; đặc biệt chú trọng xây dựng những khu vực then chốt"...

Ngày 3 tháng 8

Đại tá Nguyễn Luận - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm nhiệm vụ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh duyệt báo cáo kiểm tra của hai huyện Bình Lục và Kim Bảng về tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên chuẩn bị cho hội nghị Bí thư huyện ủy các huyện trong toàn Quân khu.

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8

- Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Các đơn vị, cơ quan học nghị quyết 10 và 11 của Ban chấp hành Trung ương (khóa 6) cho cán bộ, đảng viên.

Ngày 15 tháng 8

Đoàn tuyển thủ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham gia hội thao các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn khu vực 2 - Thái Bình) do Quân khu tổ chức. Kết quả: Bóng đá xếp thứ 3 (sau Bộ Tham mưu, Trung đoàn 513), bóng chuyền xếp thứ nhì (sau Thái Bình) và bóng bàn xếp thứ nhất.

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9

Ban chỉ huy quân sự các huyện: Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng, Duy Tiên phúc tra quân dự bị (lần 2) trong năm 1988. Qua phúc tra, trong từng huyện phát hiện được nhiều quân nhân tuy có đăng ký, sắp xếp trong lực lượng sẵn sàng động viên nhưng đi làm ăn xa không có mặt ở nhà.

Đây là một vấn đề nan giải mà cơ quan cùng các địa phương cần tập trung giải quyết.

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục huấn luyện dân quân tự vệ.

Trường quân sự tỉnh bế giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị cho 61 học viên.

Ngày 15 tháng 11

Đoàn cán bộ Cục Hậu cần Quân khu do Đại tá Trần Quang Mộc - Phó cục trưởng dẫn đầu xuống kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm hậu cần tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Sau kiểm tra thực tế, đoàn nhận xét và kết luận: "Bằng các nguồn vốn cấp, các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm ăn bình quân cho 1 người trong 1 ngày 740 gam gạo, 66 gam thịt cá, 350 gam rau, 18 gam đậu lạc vừng. Những ngày lễ tết mỗi người ngoài chỉ ăn tại bếp còn được đem về gia đình từ 3 đến 3 kg thịt, 2 đến 5 kg gạo nếp. Cơ quan Bộ chỉ huy duy trì may vá, cắt tóc, may thêm quần áo cho cán bộ, chiến sỹ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lãi từ sản xuất vật liệu xây dựng được 1 triệu đồng, đứng thứ nhất Quân khu".

Ngày 27 tháng 11

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 triển khai thí điểm huấn luyện dân quân dự bị theo phương thức mới cho Trung đoàn 182. Nội dung chính là huấn luyện tròn khâu cấp phân đội do địa phương tự tổ chức. Trong quá trình huấn luyện tròn khâu Trung đoàn 182 chi hết 219 triệu đồng, trong đó ngân sách quốc phòng cấp 136 triệu đồng, địa phương đóng góp 83 triệu đồng.

đồng. Đây là phương thức mới có nhiều ưu điểm, có nhân rộng cách làm ra các địa phương trong tỉnh và Quân khu.

Ngày 2 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ký quyết định số 337/HL thành lập Ban tổ chức hội thao 3 môn quân sự phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ năm 1988. Ban tổ chức hội thao gồm đồng chí, do Trung tá Trần Văn Tâm - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng ban.

Ngày 17 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 1988 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 1989. Dự hội nghị có trung tướng Đỗ Mạnh Đạo - Bí thư Quân khu ủy, Phó Tư lệnh chính tỉnh. Về địa phương có đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng quân chính Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị, cơ quan.

Báo cáo tổng kết đọc tại hội nghị nêu rõ kết quả từng mặt công tác: Duy trì sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, động viên tuyển quân; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính... Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Mạnh Đạo biểu dương kết quả đạt được trên các mặt công tác và chỉ ra những đặc điểm cơ bản tác động đến xác định nhiệm vụ công tác quân sự địa phương năm 1989.

Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 12

Tại Trường Quân sự, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội thao 3 môn quân sự phối hợp của lực lượng

dân quân tự vệ trong toàn tỉnh. Tham gia hội thao 245 vận động viên của 20 huyện, thành thị và 15 cơ quan tự vệ. Vận động viên đã thi đấu các môn bắn súng S&W 100 mét, ném lựu đạn xa trúng hướng, chạy vũ trang nam 3000 mét và nữ 1.500 mét. Thành tích hội thao lần này cao hơn những năm trước, nhiều vận động viên phá kỷ lục cũ.

Kết quả hội thao: Khối huyện, thị xã (Bình Lục đạt giải nhì, thị xã Hà Nam đạt giải ba).

NĂM 1989

Ngày 12 tháng 1

Đảng ủy quân sự tỉnh họp ra Nghị quyết số 51/ĐUQS hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác quân sự năm 1989. Nghị quyết xác định: “Năm 1989 là năm hành động, năm quyết tâm thực hiện Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang theo cơ chế mới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nội dung công tác chính sau:

- Chủ động làm tham mưu cho cấp ủy địa phương ra nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự địa phương năm 1989.

- Bảo đảm toàn diện mọi mặt về công tác sẵn sàng chiến đấu, trị an.

- Chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng vũ trang.

- Chú trọng xây dựng cơ sở hậu cần nhân dân, hậu cần tại chỗ, bảo đảm cho khu vực phòng thủ vững chắc.

- Làm tốt và toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị.

Ngày 30 tháng 1

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra hướng dẫn số 56/CT về nội dung các mặt công tác Đảng, công tác chính trị cần tiến

hành trong năm 1989. Về nhiệm vụ chung, hướng dẫn nêu rõ: “Thực hiện đổi mới các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh về chính trị, lấy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng là trung tâm lấy xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt; chú trọng phát huy bản chất truyền thống cách mạng tốt đẹp của Đảng, của quân đội, nhằm tăng cường sự lãnh đạo vững chắc của các cấp ủy Đảng đối với công tác quân sự và lực lượng vũ trang địa phương”.

Ngày 14 tháng 2

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội thảo về xây dựng lực lượng vũ trang Hà Nam Ninh. Tới dự hội thảo có 183 đại biểu từ Cục Tổ chức động viên, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan ban ngành đoàn thể và đại diện các đơn vị nhận nguồn dự bị động viên thường xuyên.

Báo cáo trung tâm tại cuộc hội thảo đã nêu rõ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên trên các mặt: Tổ chức quán triệt nhiệm vụ, kết quả cụ thể đăng ký, quản lý nguồn; về đăng ký phương tiện kỹ thuật khi cần có thể huy động phục vụ quốc phòng.

Ngày 26 tháng 2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt thân mật với 9 đồng chí sĩ quan ở các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan đi làm nhiệm vụ ở Quần đảo Trường Sa.

Trước khi lên đường, anh em đều được chỉ huy từng đơn vị gặp gỡ giao nhiệm vụ và giúp đỡ cụ thể về vật chất. Tất cả số sĩ quan lên đường ra đảo công tác lần này đều xác định tốt nhiệm vụ, hứa trước thủ trưởng Bộ chỉ huy luôn phấn đấu trở thành sĩ quan mẫu mực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 4 tháng 3

Trường Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ xã đội trưởng, phường đội trưởng về triển khai nội dung công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng năm 1989. Đại tá Hoàng Kỳ - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tới dự phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, học viên.

Ngày 6 tháng 3

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 1989. Toàn tỉnh đã giao 8.320 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Thị xã Hà Nam là 1 trong 5 huyện thị hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả năm.

Ngày 25 tháng 3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 01/TCĐV về công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 1989. Để thực hiện tốt nhiệm vụ động viên năm 1989 và những năm tiếp theo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu chỉ huy trưởng các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị và cơ quan cần làm tốt những việc sau: Đăng ký quản lý nguồn động viên; điều chỉnh tổ chức sắp xếp lực lượng; kiểm tra sẵn sàng động viên, tập huấn diễn tập, huấn luyện động viên.

Ngày 28 tháng 3

Nhân ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ làm công tác dân quân tự vệ. Qua tổng kết 1 năm (1988) trên lĩnh vực tăng gia sản xuất, dân quân tự vệ toàn tỉnh đã tổ chức 14.350 ngày công làm thủy lợi, đào đắp 130.000 m³ đất đá ở các tuyến đê, trồng được 153.500 cây các loại, tu sửa đào đắp 12 km đường giao thông...

Ngày 10 tháng 4

Tại hội nghị Quân chính, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thông báo nội dung điện của Tổng cục Chính trị về đợt hoạt động ngoại giao tăng cường đoàn kết giữa ba nước Đông Dương, kế hoạch rút quân đội Việt Nam khỏi Cam-pu-chia vào tháng 9-1989; Đồng thời định hướng tư tưởng trong giáo dục bộ đội thời gian tới.

Ngày 18 tháng 4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ra Nghị quyết số 21/NQ-TU về nhiệm vụ quân sự địa phương năm 1989.

Sau khi đánh giá tình hình, nghị quyết nhấn mạnh cần tập trung làm tốt những nội dung sau:

- Tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh, huyện, thành phố, thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc với mục tiêu: vững toàn cục, mạnh trọng điểm, bảo đảm từng địa phương đủ mạnh để bảo vệ được mình và sẵn sàng chi viện cho phía trước.

- Nắm vững nhiệm vụ cảnh giác sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên của lực lượng vũ trang.

- Chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (nhất là chất lượng chính trị).

- Thực hiện tốt công tác hậu cần địa phương, hậu cần nhân dân, bảo đảm cho xây dựng khu vực phòng thủ.

Ngày 21 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành thị đã thành lập xong Đảng ủy quân sự và Ban cán sự.

Ngày 2 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho 32 đồng chí giữ chức chỉ huy phó tham mưu trưởng các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị về phương pháp làm kế hoạch phòng thủ và cách làm văn kiện diễn tập cấp cơ sở.

Ngày 12 tháng 5

Trường Quân sự tiến hành mọi công tác chuẩn bị để đón đoàn cán bộ quân sự hai nước Cam-pu-chia và Chi Lê tới tham quan.

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh mở 2 lớp tập huấn về công tác tham mưu quân sự địa phương cho cán bộ huyện, thị, thành đội và một số xã đội trưởng ở các khu vực trọng điểm. Trong thời gian 10 ngày, hai lớp đã hoàn thành chương trình cho 125 cán bộ.

Ngày 8 tháng 6

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Thông báo số 313/TH kiện toàn Hội đồng thi đua cấp Bộ chỉ huy, với mục đích: Để

duy trì và đưa việc khen thưởng thi đua của các đơn vị, cơ quan đi vào nền nếp. Thành phần Hội đồng thi đua gồm:

- Đại tá Hoàng Kỳ - Chỉ huy trưởng làm Chủ tịch hội đồng.
- Đại tá Vũ Huy Ban - Phó chỉ huy về chính trị, Phó Chủ tịch hội đồng.
- 4 ủy viên gồm: Chủ nhiệm chính trị, Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Hậu cần và Trưởng phòng Động viên.
- Cơ quan theo dõi tổng hợp gồm 2 ban: Tuyên huấn, Chính sách.

Ngày 19 tháng 6

Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết số 322/ĐUQS về lãnh đạo nhiệm vụ lao động sản xuất làm kinh tế, góp phần cải thiện đời sống của đơn vị.

Nghị quyết nêu bật những chủ trương biện pháp lớn:

- Về sản xuất tự túc: Phấn đấu chỉ tiêu lao động sản xuất hàng năm tính theo đầu người: Lương thực 35 kg (quy ra gạo), thịt cá 13 kg; vừng, đậu, lạc 3,5 kg; rau xanh 120 kg.

- củng cố chấn chỉnh các bếp ăn đơn vị, cơ quan, bảo đảm vệ sinh, văn minh, khoa học, hết tiêu chuẩn định lượng, quân số khỏe chiếm 98,5%.

Ngày 28 tháng 6

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 1989. Hội nghị được đón Thiếu tướng Phạm Văn Trà - Tư lệnh Quân khu và một số cán bộ cơ quan Quân khu.

Đại tá Hoàng Kỳ - Chỉ huy trưởng đọc báo cáo nêu rõ những kết quả cụ thể trên từng mặt công tác. Đồng chí Tư lệnh Quân khu phát biểu ghi nhận thành tích của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm và nêu định hướng một số mặt công tác trọng tâm của tỉnh 6 tháng cuối năm.

Ngày 1 tháng 7

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương 10 năm (1979-1989). Dự hội nghị có 173 đại biểu từ Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu, các phòng ban của tỉnh và huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã.

Báo cáo trình bày trước hội nghị nêu rõ: Trong tình hình kinh tế khó khăn, tỉnh và các đơn vị đã bám sát các ngành của địa phương đảm bảo cung cấp đúng, đủ tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm và tiền mặt cho bộ đội; khai thác ngoài kế hoạch 70 tấn gạo cho tuyển quân. Ngoài ra các đơn vị còn may thêm cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp tết 1.543 bộ quần áo; Tổ chức nuôi dưỡng thường xuyên, bảo đảm quân số khỏe đạt 98,7%, thu dung điều trị 340 thương, bệnh binh...

Ngày 19 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo kết quả huấn luyện 8 năm (1981-1989): Toàn tỉnh có 37.894 đồng chí tham gia huấn luyện, trong đó: bộ binh gồm 22.665 người; pháo binh: 1.860 người; cao xạ: 1.685 người; đặc công: 1.748 người; trinh sát 1.155 người; ĐKZ 1.226 người; thông tin

1.183 người; công binh 2.739 người; vận tải 1.729 người; quân y 179 người và phòng hóa 186 người.

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7

Đại tá Vũ Huy Ban - Phó chỉ huy trưởng chính trị cùng đoàn cán bộ Phòng Chính trị đi kiểm tra kết quả các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm ở các địa phương, đơn vị và hướng dẫn cơ sở tổng kết công tác tư tưởng 14 năm (1975-1989) theo chỉ thị của Tổng cục Chính trị.

Ngày 3 tháng 8

Phòng Tổ chức động viên báo cáo về tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên 10 năm (1979-1989): Đến năm 1989 toàn tỉnh đã xếp được 3 sư đoàn, 4 lữ đoàn, 7 trung đoàn, 140 tiểu đoàn, 1 bệnh viện dã chiến và các đơn vị phục vụ tỉnh, huyện, so với chỉ tiêu đạt 95,9%.

Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8

Toàn tỉnh tiến hành đợt 5 chiến dịch 135. Đây là đợt tấn công toàn diện, mạnh mẽ vào bọn tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Nét mới của đợt này là đã huy động được đông đảo quần chúng tham gia. Cùng với thành phố Nam Định, thị xã Hà Nam đã huy động được hàng trăm các cụ phụ lão, đội viên cờ đỏ, phụ nữ và đội viên an ninh quốc phòng ở các phường xã xuống đường tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngày 28 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 238/TCDV: Tổ chức Ban điều tra hình sự thuộc Phòng Tham mưu,

quân số 3 đồng chí (1 trưởng ban và 2 trợ lý). Ban điều tra hình sự có nhiệm vụ: Tiến hành điều tra các tội phạm hình sự theo quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Giúp chỉ huy theo dõi tổng hợp tình hình vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, đề xuất các biện pháp giải quyết ngăn ngừa. Giúp chỉ huy chỉ đạo hướng dẫn hoạt động công tác kiểm soát quân sự.

Từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 10

6/20 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành giao quân đợt 2 năm 1989. Trong đợt này các địa phương giao 1.860 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Như vậy cả năm toàn tỉnh giao 10.180 tân binh. Riêng trong đợt 2, ba huyện phía Hà Nam đã giao đủ quân: Bình Lục 415; Kim Bảng 286; Lý Nhân 291 tân binh.

Ngày 9 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 630/CT về việc tiết kiệm lương thực ủng hộ đồng bào Nghệ Tĩnh: Để hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Quốc phòng, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm lương thực giúp đỡ nhân dân Nghệ Tĩnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 8 và số 9 tàn phá.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quyết định:

- Thực hiện tiết kiệm trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh và chia ra các đối tượng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tiết kiệm 2 kg gạo/người, trị giá 1.000 đồng; hạ sĩ quan, chiến sĩ tiết kiệm 1 kg gạo/người, trị giá 500 đồng.

Số tiền tiết kiệm trên, yêu cầu các đơn vị tổ chức lao động xã hội chủ nghĩa để lấy tiền hoặc trích quỹ vốn tăng gia sản xuất làm kinh tế để ủng hộ, không nên rút tiêu chuẩn định lượng hoặc tiền ăn của bộ đội.

Ngày 3 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo kết quả xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 1989:

- Hiện tại lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh có 103.943 người, đạt 3,4% dân số toàn tỉnh. Trong đó dân quân gồm 75.367 người, chiếm 2,8% dân số; tự vệ 28.582 người, chiếm 14,8% công nhân viên chức.

- Biên chế tổ chức gồm: 2 tiểu đoàn, 982 đại đội, 814 trung đội và 389 tiểu đội.

- Lực lượng thường trực (các phân đội trực chiến, phân đội an ninh quốc phòng) gồm 11.677 người, biên chế thành 445 trung đội, 159 tiểu đội.

- Lực lượng cơ động 37.967 người, biên chế trong 466 đại đội và 137 trung đội.

- Lực lượng tại chỗ: 59.735 người, biên chế trong 2 tiểu đoàn, 516 đại đội, 259 trung đội, 200 tiểu đội.

- Chất lượng dân quân tự vệ: Đảng viên chiếm 14,6%; đoàn viên chiếm 57,5%; quân nhân phục viên xuất ngũ chiếm 24,2%.

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 12

Các huyện, thị xã thuộc phía Hà Nam đều tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 1989. Tới

dự các hội nghị có thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và một số ban ngành trong huyện; cán bộ chủ chốt các xã, phường. Năm 1989, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục và thị xã Hà Nam đạt thành tích toàn diện được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 4 huyện: Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm - hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng bằng khen.

NĂM 1990

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1

Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương duy trì nền nếp đăng ký nghĩa vụ quân sự 5 ngày đầu năm, phục vụ công tác tuyển quân năm 1990.

Ngày 22 tháng 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết về công tác quân sự địa phương năm 1990.

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện công tác quân sự địa phương năm 1989, nghị quyết nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ công tác quân sự năm 1990: “Nhận rõ âm mưu bản chất của kẻ thù, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực chủ động triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh, xây dựng tỉnh, huyện, thành phố, thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc...”

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2

Đại tá Hoàng Kỳ - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đọc tham luận tại hội nghị xây dựng khu vực tỉnh, thành phố thuộc phía Bắc do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Tham luận nêu rõ vị trí chiến lược

quan trọng của tỉnh Hà Nam Ninh: “Là một tỉnh đồng bằng Bắc bộ có diện tích trên 3.000 km², được phân bố thành 16 huyện, 1 thành phố, 3 thị xã gồm 471 cơ sở xã, phường, thị trấn. Dân số 3.115.000 người. Tỷ lệ thiên chúa giáo chiếm 16,5% dân số. Là tỉnh có 84 km bờ biển, có đồng bằng, rừng núi; có đường sắt chạy qua 8 huyện, thành thị; có đường quốc lộ 1A, đường liên tỉnh 10, 21, tạo nên vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng kinh tế... Là tỉnh trực tiếp tham gia chiến đấu trên hướng quan trọng trong chiến dịch chống đổ bộ đường biển vào Quân khu 3 và đảm nhiệm khu vực phòng thủ phía đông nam thủ đô Hà Nội; vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, vừa tác chiến bảo vệ địa phương, vừa chi viện cho chiến trường cả nước và làm nhiệm vụ quốc tế.

Ngày 22 tháng 3

Tỉnh ủy ra Quyết định số 720/QĐ-TU về việc thành lập Hội cựu chiến binh tỉnh và chỉ định ban tổ chức đại hội cựu chiến binh tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ nhất gồm 14 đồng chí, do Đại tá Trần Xuân Soan-nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng ban.

Quyết định nêu rõ: Hội cựu chiến binh tỉnh hoạt động theo điều lệ của hội cựu chiến binh Việt Nam, các quy định của nhà nước về tổ chức và quản lý các hội quần chúng, thu nạp hội viên.

Ban trụ bị giúp các huyện, thị xã và cơ sở hình thành tổ chức hội, chuẩn bị mở đại hội của tỉnh lần thứ nhất để bàn chương trình hành động của hội và bầu ra Ban chấp hành hội cựu chiến binh tỉnh.

Ngày 25 tháng 3

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 1990, đảm bảo số lượng đủ, chất lượng tốt. Toàn tỉnh đã giao 4.400/4.400 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3

Tỉnh Hà Nam Ninh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (PH90). Mục đích của cuộc diễn tập nhằm: Đưa cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu vào tập vận hành trong chiến tranh, nâng cao kiến thức và khả năng hoạt động của các cơ quan, ban ngành; và qua diễn tập để nghiên cứu bổ sung kế hoạch A và B đã xây dựng.

Ở các giai đoạn thực hành diễn tập từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu trong các khối đều hoạt động thứ tự nhịp nhàng.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực binh động viên quân dự bị, phương tiện, triển khai thực hành chiến đấu đều thực hiện đúng kế hoạch.

Kết quả cuộc diễn tập được Bộ Quốc phòng và Quân khu đánh giá cao. Ngày kết thúc rút kinh nghiệm diễn tập PH90, Đại tướng Đoàn Khuê - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu "Quân khu có đội ngũ sĩ quan dự bị rất hùng hậu, chỉ riêng số sĩ quan dự bị của tỉnh Hà Nam Ninh đã có 10.847 người, bằng cả số sĩ quan dự bị của Quân khu 7... Đó là tiềm năng lớn cho Quân khu quản lý, có thể huy động đóng góp to lớn sức người, sức của trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ngày 5 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm giải quyết quân nhân đào ngũ (1987-1990). Tới dự có đại biểu thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu các ban ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, thị xã và một số cơ sở xã phường. Báo cáo đọc tại hội nghị nêu rõ: Trong 3 năm qua toàn tỉnh đã giải quyết được 1.073 trường hợp quân nhân đào ngũ. Số quân nhân này chủ yếu qua cải tạo lao động để xác định rõ nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua lao động, rèn luyện, một số tự nguyện xin trở lại phục vụ quân đội, còn phần lớn đều trở về địa phương lao động sản xuất trở thành những công dân tốt.

Ngày 24 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Kế hoạch số 193/Tac phòng chống lụt bão năm 1990. Nội dung kế hoạch xác định:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối đê kè, cống, phấp đẩu không để vỡ đoạn nào khi có nước lũ tương đương với lịch sử đã xảy ra trong bất kỳ tình huống nào.

- Tập trung bảo đảm an toàn 106 km đê biển, huy động toàn bộ phương tiện vật tư, giữ vững các khu vực trọng điểm.

- Tuyến đê sông Hồng chống được nước lũ năm 1971 (7,96 mét).

- Tuyến đê sông Đáy chống được nước lũ năm 1985 (5,2 mét).

- Tuyến đê Hoàng Long, đê Trường Yên chống được nước lũ năm 1985 (5,46 mét).

Ngày 5 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra hướng dẫn số 205/CaB tổ chức sắp xếp cán bộ quân đội làm công tác quân sự địa phương ở cơ sở.

Căn cứ vào nhu cầu biên chế năm 1990, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn cụ thể việc tổ chức sắp xếp, sử dụng cán bộ.

- Ưu tiên sắp xếp tăng cường cho 4 huyện ven biển (xếp ở các xã mép nước, xã trọng điểm).

- Xếp thành phố Nam Định và 3 thị xã (xếp xuống phường)

- Các huyện nội địa phía sau xếp các xã trọng điểm.

Trong sắp xếp có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau: xếp thẳng xuống xã, phường làm xã đội trưởng, phường đội trưởng; xếp thành 1 tổ theo dõi cơ sở (có 1 tổ trưởng), mỗi đồng chí theo dõi từ 3 đến 5 xã, sinh hoạt 1 tổ đảng riêng, trực thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã.

Từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 5

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huấn luyện dân quân tự vệ và bộ đội theo chương trình năm 1990. Qua kiểm tra các môn: nhận thức chính trị, chiến thuật, điều lệnh và bắn đạn thật súng AK bài 1, các huyện, thị xã phía Hà Nam: Duy Tiên, Bình Lục, Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân và thị xã Hà Nam kết quả: 98,3% đạt yêu cầu, khá giỏi đạt từ 70 đến 78%.

Ngày 15 tháng 6

Bộ chỉ huy báo cáo số lượng, chất lượng, biên chế của dân quân tự vệ toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 1990.

- Dân số toàn tỉnh: 3.186.582 người, trong đó dân quân tự vệ gồm 71.865 người, chiếm 2,2% so với tổng số dân.

- Về chất lượng: đảng viên 14.720 người, chiếm 20,4%; đoàn viên 39.982 người, chiếm 55,6%; phục viên xuất ngũ 30.805 người = 42,8%.

- Tổng số biên chế của dân quân tự vệ trong 2 tiểu đoàn, 514 đại đội, 1.876 trung đội, 761 tiểu đội và 89 tổ.

Ngày 30 tháng 6

Đảng ủy quân sự tỉnh ra Kế hoạch số 690/ĐUQS về thực hiện chỉ thị số 59 của Ban Bí thư Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ quân sự tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng. Hướng dẫn nêu rõ yêu cầu của Đại hội Đảng bộ các cấp; nội dung Đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp; cách tiến hành đại hội và công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Để chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh, Ban Thường vụ quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc: Tiểu ban chuẩn bị nội dung gồm 7 người, do đồng chí Vũ Huy Ban - Phó chỉ huy trưởng chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban nhân sự gồm 6 người, do đồng chí Đại tá Hoàng Kỳ - Chỉ huy trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban phục vụ đại hội gồm 6 người, do đồng chí Lã Mạnh Thi - Phó chỉ huy trưởng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy làm trưởng tiểu ban.

- Thời gian tiến hành đại hội: Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10 đại hội cấp cơ sở; đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh vào đầu tháng 12 năm 1990.

Ngày 5 tháng 7

Phòng Tổ chức động viên tổng hợp báo cáo: toàn tỉnh hiện có 271.470 dự bị động viên và 6.822 phương tiện đã được đăng ký. Trong toàn Quân khu có 10 trung đoàn dự bị động viên, riêng Hà Nam Ninh có 2 trung đoàn: 182 và 855.

Ngày 29 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương những đơn vị dân quân tự vệ giỏi. Dự hội nghị có 124 đại biểu từ Quân khu, Cục Dân quân tự vệ, Tỉnh ủy, Ủy ban, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã và một số xã điển hình.

Báo cáo trung tâm đọc tại hội nghị nêu rõ: “Để khắc phục tình hình cán bộ mới và thanh niên mới vào dân quân tự vệ, các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở tự vệ đã tổ chức cho cán bộ xã, phường lần lượt về trường quân sự tỉnh để bồi dưỡng và tổ chức huấn luyện cho dân quân tự vệ năm thứ nhất...”.

Hội nghị biểu dương 5 cơ sở có thành tích trong xây dựng sản xuất, huấn luyện và giữ gìn trật tự trị an, trong số trên có xã Đức Lý (Lý Nhân).

Ngày 15 tháng 9

Theo tổng hợp của Phòng Tham mưu, đến thời điểm này đã có 20/20 huyện, thành thị thực hiện tốt kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cán bộ cơ sở xã, phường, thành phần gồm xã đội trưởng và chính trị viên. Ngay từ đầu năm, toàn tỉnh đã có 100% cán bộ cơ sở đi tập huấn. Toàn tỉnh đã tổ chức

20 lớp cho 936 cán bộ xã, phường, tiểu giáo viên tham gia tập huấn về công tác quân sự địa phương. Đến giữa tháng 9 đã có 87,3% cơ sở dân quân và 91,5% cơ sở tự vệ hoàn thành chương trình huấn luyện năm 1990, trong đó có 156 Bí thư Đảng uỷ - chính trị viên xã, phường, thị trấn.

Ngày 31 tháng 10

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 557/BCH sẵn sàng chiến đấu, trị an, phòng chống cháy nổ mùa khô năm 1990-1991.

Chỉ thị nêu rõ: Lãnh đạo chỉ huy các cấp phải tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch về đăng ký, quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí, khí tài đạn dược, phương tiện xe máy, tàu thuyền, tài liệu theo đúng chế độ quy định cho toàn bộ đơn vị thuộc quyền. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ vị trí các khu vực để kho tàng, vũ khí, đạn dược, lương thực dự trữ. Bổ sung hoàn chỉnh các phương án bảo vệ kho, chiến đấu tại chỗ, tiến hành luyện tập theo tình huống bảo vệ trị an, triển khai ngay các biện pháp phòng chống cháy nổ ở kho...

Ngày 3 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác động viên năm 1990 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 1991. Báo cáo đọc tại hội nghị nêu rõ một số kết quả cụ thể của công tác động viên:

- Động viên kiểm tra quân số trong diễn tập PH90, trên cơ sở chỉ tiêu Quân khu giao, tỉnh đã thực hành động viên 6.624 người, có 4.637 sĩ quan, đạt 95,8% quân số. Riêng phương tiện kỹ thuật động viên được 40 phương tiện các

loại, đạt 100% yêu cầu, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối.

- Động viên kiểm tra quân số huấn luyện thường xuyên; tổng phát lệnh 17.127, sĩ quan 6.051, hạ sĩ quan 12.335; quân số lên trạm 15.868, vắng 1.259 người, đạt tỷ lệ 93,1% so với phát lệnh.

Ngày 22 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và bình xét đảng viên năm 1990:

* Khối trực thuộc:

- Tổng số 10 cơ sở Đảng (có 2 chi bộ cơ sở) đạt vững mạnh trong sạch 5, đạt khá 5.

- Tổng số 54 chi bộ, đạt trong sạch vững mạnh 32 = 59,26%; đạt khá 21 = 38,89%, 1 chi bộ yếu = 1,85% (chi bộ Sản xuất phòng Hậu cần - Kỹ thuật).

- Tổng số đảng viên: 522, số dự bình 502 = 96,2% (số còn lại nghỉ chờ chính sách). Đảng viên đủ tư cách 478 = 95,22%, trong đó có 222 đồng chí đủ tư cách mức xuất sắc. Số phát huy tác dụng còn hạn chế 256 = 53,56%. Số có vi phạm tư cách đảng viên (loại 3) 10 trường hợp = 1,99%.

* Khối huyện, thành phố, thị xã: Tổng số 20 chi bộ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 17, đạt khá 3 (thành phố Nam Định, Hải Hậu, Thanh Liêm). Tổng số đảng viên 640 (nghỉ chờ chính sách 125), dự bình 589; đảng viên đủ tư cách mức 1 là 585 = 99,32%; đảng viên có vi phạm tư cách (loại 2) 4 đồng chí = 0,68%.

Ngày 6 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 638/QĐ-BCH thành lập Ban chống tham nhũng và buôn lậu gồm 10 đồng chí, do Đại tá Trần Văn Tâm - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng ban. Quyết định nêu rõ nhiệm vụ của Ban: Làm tham mưu cho Đảng ủy và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện đấu tranh chống tham nhũng và buôn lậu.

- Nghiên cứu các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, chỉ thị của Bộ Quốc phòng... kiến nghị biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp và giám sát việc xử lý các vụ vi phạm của cơ quan chức năng và các đơn vị; khi cần thiết đề nghị Bộ chỉ huy tổ chức thanh tra, phúc tra các vụ việc và kết quả xử lý của cơ quan đơn vị.

- Phối hợp với Ban Đặc nhiệm chống buôn lậu của cấp trên, của tỉnh trong công tác.

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12

Ban chỉ huy quân sự các huyện: Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam tiến hành hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 1990 và đề ra phương hướng công tác năm 1991. Đây là năm cả 6 huyện, thị thuộc Hà Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng huyện Lý Nhân, Duy Tiên và thị xã Hà Nam được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; các huyện Bình Lục, Kim Bảng, Thanh Liêm được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng bằng khen.

NĂM 1991

Ngày 8 tháng 1

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 10/CT về việc giao chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị, địa phương. Quyết định nêu rõ tiêu chuẩn và thời gian giao quân: Nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi. Nữ thanh niên 18, 19 tuổi, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên, chưa lập gia đình riêng, tình nguyện phục vụ tại ngũ 2 năm. Đợt 1 giao quân trong tháng 3; đợt 2 giao quân trong tháng 8, tháng 9 năm 1991.

Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 1

Các địa phương trong tỉnh tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 1991.

Riêng phía Hà Nam, trong đợt 1 có 4 huyện tổ chức khám sức khỏe và giao quân: Thanh Liêm, Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng. Trong 10 ngày tổ chức khám tuyển tại 6 địa điểm, 4 huyện đều có từ 89 đến 92% số thanh niên có giấy gọi đến khám tuyển. Tỷ lệ đủ sức khỏe A, B1 (thể lực) chiếm từ 72 đến 76%.

Ngày 8 tháng 2

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 29/NQ-TU về công tác quân sự địa phương năm 1991. Về xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương, Nghị quyết

nhấn mạnh: “Tích cực xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh, xây dựng tỉnh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương thực sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao”...

Cuối tháng 2

Phòng Tham mưu công bố kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 1991: Lệnh điều khám: 30.212; lên khám: 27.690 người. Sức khỏe loại A (A1, A2, A3): 19.721 người, đạt 71%. Trong quá trình chỉ đạo các huyện, thành thị thực hành khám tuyển, cơ quan quân sự các cấp đã hiệp đồng chặt chẽ với ngành y tế, tập huấn thống nhất. Tỉnh tổ chức các đoàn đi phúc tra kết quả số thanh niên đã qua khám tuyển tại một số huyện trọng điểm.

Ngày 17 tháng 3

Đảng bộ quân sự tỉnh báo cáo Đảng ủy Quân khu: Đã hoàn thành xong Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở theo đúng thời gian quy định. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo chất lượng, theo đúng hướng dẫn của trên.

Ngày 1 tháng 4

Theo tổng hợp của Phòng Bảo vệ - An ninh Quân khu: Tỉnh Hà Nam Ninh hiện còn 6 vụ tranh chấp đất đai, 21 vụ tập kiến nghị, 3 vụ đòi tự do tín ngưỡng, 3 vụ chống đối chính trị, 18 vụ cắt dây điện thoại, 2 vụ làm mất vũ khí, 1 vụ phá hủy vũ khí.

Ngày 12 tháng 4

Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 6 (vòng 1) đã thành công tốt đẹp. Đại hội lần này thực sự phát huy dân chủ rộng rãi, tập trung trí tuệ, đảm bảo đoàn kết thống nhất cao. Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến có chất lượng đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Qua tổng hợp, Đảng bộ khối trực thuộc trong các Đại hội đã có 771 ý kiến, tới 65% đảng viên tham gia phát biểu. Riêng Đảng bộ quân sự tỉnh có 28 ý kiến phát biểu tham gia.

Ngày 10 tháng 5

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thông báo kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 1991. Riêng tỉnh Hà Nam Ninh kết quả giao quân: 5.945/5.945 tân binh, đạt 100% kế hoạch, trong đó có 200 nữ. Trong đợt giao quân này, toàn tỉnh đủ về số lượng, chất lượng cao hơn, thời gian nhanh gọn trước 3 ngày, đảm bảo đúng chính sách và pháp luật.

Ngày 16 tháng 5

Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết số 591/DUQS về lãnh đạo thực hiện quyết định tiếp nhận Trung đoàn 180; giải thể Trung đoàn 182 và Trung đoàn 855:

- Theo chỉ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu và quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận Trung đoàn bộ binh 180 thuộc Sư đoàn 350, bao gồm toàn bộ quân số, trang bị và tài sản... Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn 350 về phương thức giao nhận và phải hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 5

năm 1991. Sau khi hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận, Trung đoàn 180 có nhiệm vụ: là đơn vị làm nhiệm vụ cơ động của tỉnh, đồng thời làm nhiệm vụ cơ động của Bộ và Quân khu, bảo đảm chương trình huấn luyện theo quy định.

- Chấp hành nghiêm túc chỉ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu về việc giải thể khung 2 trung đoàn dự bị động viên (182 và 855) của tỉnh, số cán bộ của 2 trung đoàn trên điều về tăng cường cho các cơ quan quân sự huyện, thành phố, thị xã; thời gian xong trước 31 tháng 5 năm 1991.

Ngày 20 tháng 5

Hồi 7 giờ 30 phút, tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh diễn ra hội nghị bàn giao Trung đoàn 180 thuộc Sư đoàn 350 về Bộ chỉ huy quân sự Hà Nam Ninh. Thành phần dự bàn giao: Sư đoàn 350 - Đại tá Nguyễn Quang Khải - Sư đoàn trưởng; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Đại tá Hoàng Kỳ - Chỉ huy trưởng. Đại diện Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu 3 - Đại tá Tô Quốc Trinh - Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Nội dung bàn giao: Tổng quân số được biên chế 950 người. Thực lực quân số trung đoàn quản lý đến ngày bàn giao gồm 456 người; có 72 sĩ quan và toàn bộ trang bị vũ khí hiện có đảm bảo cho 1 tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu. Từ 14 giờ ngày 20 tháng 5 năm 1991, trung đoàn bộ binh 180 thuộc quyền quản lý lãnh đạo, chỉ huy của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Ngày 12 tháng 6

Trường Quân sự tỉnh hoàn thành lớp đào tạo huấn luyện tiểu đội trưởng cho 27 đồng chí hạ sĩ quan để bổ sung kịp thời về Trung đoàn 180.